



จดหมายข่าว

๕สอ.

ปีที่ 23 ฉบับที่ 268 เดือนตุลาคม 2552



๓๑ ตุลาคม
วันออมแห่งชาติ

THE FEDERATION OF SAVINGS AND CREDIT

LIMITED

วันออมแห่งชาติ

31 ตุลาคม

ออมเงิน
เพื่อชีวิต



เศรษฐกิจพอเพียง

“วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและของประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจากความวิปริต ผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้อง ระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะ ในเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอด และก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดิ์”

(พระราชดำรัสเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ : 31 ธันวาคม 2521)



สารบัญ

- ❖ 31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ 2
- ❖ เครือข่าย 5 ชุมชุมสหกรณ์
จับมือ บ. เวบแคม จก. 3
- ❖ รบธวัชสหกรณ์ 4-5
- ❖ ACCU ร่วมมือ 2 ชุมชุมสหกรณ์
ระดับประเทศ จัดเสวนาระดับภูมิภาคเอเชีย 6-7
- ❖ รายงานกิจกรรม ชสอ. 8
- ❖ คลินิกสหกรณ์ 9
- ❖ การจัดทำแผนแม่บท CSR 10
- ❖ กระดานข่าว 11

31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ

แนวความคิด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เนื่องจากสัดส่วนการออมภาคครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง และเพื่อสนองแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและการออม ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือเลวก็ตาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

แนวการปฏิบัติ

1. จัดสัปดาห์การออมทรัพย์
2. จัดบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการออมและ/หรือการลงทุน
3. จัดบรรยายให้สมาชิกเตรียมตัวเมื่อวัยเกษียณ
4. การจัดนิทรรศการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ
5. จัดรายการบันเทิงและการแสดงบนเวที
6. การประกวดคำขวัญ ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ
7. การสอนการประกอบอาชีพเสริมที่น่าสนใจ

จดหมายข่าว ชสอ. จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ร่วมกันรณรงค์การประหยัดและการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2552 วันที่ 31 ตุลาคม 2552



เครือข่าย 5 ชุมชุมสหกรณ์ จับมือ U. เอชเคช จก. ลุยตลาด One Stop Service รับชำระค่าบริการต่าง ๆ



เครือข่าย 5 ชุมชุมสหกรณ์ ประกอบด้วย ชุมชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมชุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมชุมร้านค้าสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวบแคช จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แต่งตั้งตัวแทนการตลาดเพย์ทซ์ เรื่อง “โครงการให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่าง ๆ” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงาน ชสอ. เพื่อให้บริการนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบ One Stop Service รับชำระค่าบริการต่าง ๆ ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ กว่า 7,000 สหกรณ์

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ชสอ. ได้ลงทุนร่วมกับ **บริษัท เวบแคช จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัท วิจัยและพัฒนา ดำเนินการเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ โดยตั้งเป็นจุดให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ภายใต้ชื่อ **“เพย์ทซ์” (PAY TOUCHZ)** โดยเป็นจุดบริการรับ เต็ม จ่าย โอน ถอน ออนไลน์ เช่น ชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์บ้าน ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับบริการให้แก่สมาชิก

ของสหกรณ์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างรายได้คืนสู่สมาชิกสหกรณ์ อีกช่องทางหนึ่ง โดยเปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้ตลอดเวลา นับเป็นการให้บริการที่ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกแก่สมาชิกของสหกรณ์อีกช่องทางหนึ่ง



เวทีเรียนรู้พัฒนาสหกรณ์

รอบรู้สหกรณ์



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ซึ่งการจัดงานในช่วงเช้ามี **ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์** องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2552 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อยกย่องผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ในการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในทิศทางของการดำเนินงานบนหลักการพึ่งตนเอง และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2552 ได้แก่ **นางเพทชาย ปทุมจันทร์รัตน์** จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ศูนย์กลางเทวา จำกัด และ **นายจิต เพ็ชรกาล** สหกรณ์การเกษตรบางกล้า จำกัด สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2552 ได้แก่ **สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด** จากนั้นเป็นการเสวนา “ทำไม? ต้องนำคุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” สำหรับในช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร้อยคุณค่าจากสมาชิก สหกรณ์เครือข่าย จนกลายเป็นกลุ่มธุรกิจผลไม้อสหกรณ์จันทบุรี (เขาคิชฌกูฏโมเดล)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา **นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์** ประธานกรรมการ และ **นายอนันต์ ชาตुरुประชีวิน** ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมงานพิธีเปิดเวทีเรียนรู้ และการประกาศรางวัลเกียรติคุณสหกรณ์/นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทำไมต้องนำคุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” รวมทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายธุรกิจผลไม้อสหกรณ์ เขาคิชฌกูฏ ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 52 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์



ฉลองครบรอบ 60 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย



นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบของที่ระลึก แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง 60 ปี สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ณ สำนักงานสหกรณ์ ถนนพิจัย กรุงเทพฯ

ภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบทความ และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2552 นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในหัวข้อ “การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงให้กับชีวิต” ในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จัดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492 โดยใช้ชื่อว่า **“สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ ไม่จำกัดสินใจ”** นับว่าเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ แห่งแรกในประเทศไทย มีสมาชิกแรกตั้ง 132 คน มีเงินทุนดำเนินการครั้งแรก 2,720 บาท

สอ.ปบ. จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และทำบุญครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ **นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์** ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมี **นายถนอม เปรมรัศมิ** อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ก่อตั้งสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนรอบข้างอีกด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 31 ปี กิจการได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ มีสมาชิกและสมาชิกสหทบจำนวน 16,632 คน มีทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้นกว่า 6,600 ล้านบาท เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเองจึงขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงาน มีขนาดสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 3,550 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 96,198,000 บาท เพื่อให้บริการแก่สมาชิก



37 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์



นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย **นายอนันต์ ชาตธูประชีวิน** ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. มอบของที่ระลึก แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 37 ปี โดยมี **นายจกรรจ์ แสงรักษาวงษ์** อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยมี **นายธีระ วงศ์สมุทร** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งอ่านสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 37 ปี และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่น

ศรัทธาในระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมพื้นฐานของประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการสถาปนาเมื่อปี 2515 มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป และมุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งสามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ACCU ร่วมมือ 2 ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ จัดเสวนาระดับภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2552

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ จัดโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับภูมิภาคเอเชีย เรื่อง “กลยุทธ์การมีชัยชนะเหนือผลกระทบของภาวะวิกฤติการเงินโลก” (Outsmarting Impacts of the Global Financial Crisis) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก **นายสมชาย สกลสุวรรณ์** ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาวะวิกฤติการเงินโลก : ผลกระทบและบทเรียนสำหรับประเทศในเอเชีย” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน จาก 24 ประเทศ

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ในปีนี้ ACCU ได้จัดโครงการสัมมนาสหกรณ์ในหัวข้อ “กลยุทธ์การมีชัยชนะเหนือผลกระทบของภาวะวิกฤติการเงินโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนในเอเชียได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ จากผู้ที่มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์จากทั่วโลก และรับความรู้ในเนื้อหาวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น มีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 2.1 ล้านคน จาก 887 สหกรณ์ ทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 8 แสนล้านบาทเศษ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำสหกรณ์ในเอเชียได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับความรู้ในเนื้อหาวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทย จะได้นำเสนอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันกับหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขผลกระทบจากภาวะวิกฤติการเงินโลกต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ในที่สุด



ประมวลภาพ



Opening Program



Thailand night





นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเครือข่าย 5 ชุมชนสหกรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวิทย์ ประทับใจ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงาน กรุงเทพฯ

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมทำบุญสำนักงานสหกรณ์และมอบดอกไม้ แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 30 ปี สหกรณ์ ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด โดยมี นายชัยสิทธิ์ สุขมาก ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน สหกรณ์ บางซื่อ กรุงเทพฯ



เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยมี นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายเอนก นาคติลก เลขานุการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ



คลังเอกสาร

คดีที่ศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

โดยปกติคดีที่เอกชนจะฟ้องต่อศาลปกครองนั้นได้แก่ คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน เนื่องจากการกระทำทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครอง ซึ่งในระยะแรกที่ศาลปกครองกลางเพิ่งเปิดทำการ ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบได้แน่ชัดว่าเรื่องใดสามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ และเรื่องใดที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ ดังนั้น จึงมีคดีจำนวนหนึ่งที่ศาลปกครองกลางไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้แม้จะเป็นกรณีที่น่าเห็นใจสักเพียงใดก็ตาม ซึ่งอาจสร้างความสงสัยและความคับข้องใจแก่ผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง

คดีที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานั้น ได้แก่

1. เรื่องที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นประชาชนด้วยกัน เนื่องจากการนี้ดังกล่าวไม่ใช่ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน เช่น กรณีที่ฟ้องว่าเอกชนอีกรายหนึ่งได้ละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี โดยการใช้ประโยชน์ในทางส่วนบุคคล เป็นต้น
2. เรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากกฎหมายไม่ถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครอง
3. เรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่กระทำความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีโดยการกระทำส่วนตัว มิใช่เป็นการกระทำในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจทางปกครอง
4. เรื่องที่ข้อพิพาทเกิดจากสัญญาทั่วไป มิใช่สัญญาทางปกครอง อันได้แก่ สัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นแม้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ก็ไม่อาจฟ้องคดียังศาลปกครองได้
5. เรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลแพ่ง ศาลอาญา หรือศาลชำนาญพิเศษอื่นแล้ว เรื่องเช่นว่านี้จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
6. เรื่องที่ขาดอายุความฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544 ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการ
7. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ ของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งถือว่าไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง

8. เรื่องที่ประสงค์จะขอให้ศาลปกครองลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางวินัยหรือทางอาญาเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือของเจ้าหน้าที่อื่น ไม่ใช่อำนาจของศาลปกครอง และการดำเนินการลงโทษดังกล่าวก็ไม่มีผลเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดี

9. เรื่องที่ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้วในขณะที่มายื่นคำฟ้อง หรือมีการได้แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากในขณะนั้นไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาให้เสียแล้ว

10. เรื่องที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ใช้วิธีการแก้ไขเยียวยาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ยังมีได้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ตนไม่เห็นด้วยนั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง หรือต่อเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติกรณีเช่นนี้ศาลปกครองยังไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ เนื่องจากกฎหมายต้องการให้ผู้ฟ้องคดีใช้วิธีการแก้ไขเยียวยานั้นก่อนที่จะฟ้องคดีต่อศาล

11. เรื่องที่ฟ้องคณะกรรมการเลือกตั้งในเรื่องต่าง ๆ เช่น ฟ้องคดีเกี่ยวกับคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือฟ้องคดีเกี่ยวกับคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น

12. เรื่องที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ทะเลาะเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

13. เรื่องที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ทำการรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำละเมิดที่เกิดจากการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานขับรถโดยประมาทเลินเล่อ ชนรถของเอกชนเสียหาย หรือชนผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมักจะเข้าใจผิดว่าหากจะฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครอง เช่น กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องมายื่นฟ้องยังศาลปกครอง แต่แท้ที่จริงแล้ว มิได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เรื่องบางเรื่องอาจต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมเช่นเดิม และบางเรื่องผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องใช้วิธีการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของตนให้ครบขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเสียก่อนจึงจะมาฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตามหากศาลปกครองได้พิจารณาคำฟ้องใดแล้ว เห็นว่าไม่อาจรับไว้พิจารณาพิพากษาให้ได้ก็จะรีบแจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้ง เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจะไปดำเนินการในทางอื่นต่อไป

CSR



การจัดทำแผนแม่บทซีเอสอาร์

เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” (Corporate Social Responsibility-CSR) หรือที่สถาบันไทยพัฒนา เรียกว่า “บรรษัทภิบาล” ได้กลายเป็นประเด็นที่หน่วยงานในทุกภาคส่วนให้ความสนใจ และกำลังมีการนำเอาเรื่อง ซีเอสอาร์มาบรรจุไว้เป็นพันธกิจที่องค์กรต้องปฏิบัติโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินงานในทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว

แม้ว่าองค์กรธุรกิจจำนวนหนึ่ง ได้มีการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองให้ทันกับประเด็นทางสังคมที่เป็นปัจจุบัน ทำให้การบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกิจการมีความซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีแผนแม่บทสำหรับการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรด้วย

โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทซีเอสอาร์ (CSR Master Plan) เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมียุทธศาสตร์ของซีเอสอาร์ภายในองค์กร และเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ได้มีกรอบในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างมีกลยุทธ์ ตลอดจนการสร้างความรับรู้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชนอย่างเป็นเอกภาพ

เมื่อธุรกิจตื่นทำแผน CSR

ถ้าย้อนดูพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ในไทย จะเห็นถึงก้าวของการพัฒนาที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ นับตั้งแต่การให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ ซึ่งนำมาสู่การปรับเปลี่ยนในองค์กรตั้งแต่การปรับโครงสร้างองค์กร การตั้งหน่วยงานเฉพาะสำหรับการขับเคลื่อน CSR การวางกลยุทธ์กิจกรรม CSR กระทั่งล่าสุดจากการสำรวจของ “ประชาชาติธุรกิจ” พบว่า ปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ กำลังหันมาให้ความสำคัญกับการจัดทำ แผนแม่บท CSR สำหรับองค์กร

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒนา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ CSR กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีองค์กรธุรกิจและรัฐวิสาหกิจจำนวนมากกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือแผนแม่บท CSR เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในปีนีเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา มีองค์กรที่สนใจจัดทำแผนแม่บท CSR เพิ่มขึ้นราว 20 - 30% สาเหตุหลักได้แก่

ประการแรก มาจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของหน่วยงานที่วัดผลและประเมินผลองค์กรธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ อาทิ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินโฟรเมชันเซอร์วิส จำกัด หรือทริส (TRIS) เป็นต้น ที่ปัจจุบันได้เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนแม่บท CSR อย่างเป็นทางการ รวมถึงการตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากเดิมที่หน่วยงานเหล่านี้ไม่เคยกำหนดเรื่อง CSR อยู่ในการประเมินผลเลย

ประการที่สอง มาจากการพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในแต่ละองค์กรเอง ที่มองว่าแผนแม่บท CSR จะเป็นการแก้ไขปัญหหรือเป็นทางออก สำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประการที่สาม เกิดจากแรงบีบของคู่ค้าในต่างประเทศ ที่ทำให้องค์กรธุรกิจที่มีคู่ค้าในต่างประเทศจำเป็นต้องกำหนดแผนแม่บท CSR ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในองค์กร

“หากเรามองข้ามแรงบีบต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรธุรกิจและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งต้องหันมาให้ความสำคัญในเรื่องแผนแม่บท CSR เราจะเห็นว่า การจัดทำแผนแม่บทมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการขับเคลื่อน CSR ในองค์กร เพราะเป็นการจัดหมวดหมู่กิจกรรม CSR ที่องค์กรดำเนินการทั้งภายในกระบวนการและภายนอกกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นตัวตนขององค์กร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อน CSR ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันแผนแม่บทยังมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นเครื่องมือสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกัน” ดร.พิพัฒน์กล่าว

กระดาษข่าว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนฯ ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพ สนใจทำหนังสือขอเข้าร่วมกองทุนตามที่อยู่ ดังนี้ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 0 2496 1199 โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 หรือทาง www.fsct.com

ศึกษาดูงาน ชสอ.

ปัจจุบัน มีสหกรณ์สมาชิกจากทั่วประเทศได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน อาคารสำนักงาน ชสอ. เป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่ไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ

จึงขอแจ้งสหกรณ์สมาชิกทราบว่า ในกรณีที่สหกรณ์สมาชิกต้องการมาศึกษาดูงาน ชสอ. เป็นคณะใหญ่ ชสอ. สามารถรองรับได้คณะละไม่เกิน 100 คน/วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2496 1199 ต่อ 320, 325

รับเงินกู้ยืมนี้ สู้หางานพิเศษเกาหลี

เสนอ. มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้ม



สหกรณ์สมาชิกที่รับเงินกู้ ชสอ.

ระหว่าง 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2552

รับสิทธิพิเศษ 2 รายการ ดังนี้

1. บัตรสิทธิพิเศษ มูลค่า 1,500 บาท สำหรับใช้เป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม/สัมมนา หรือแลกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝ่ายธุรกิจเสริม เช่น แบบพิมพ์/ของที่ระลึก
2. สุนัขรางวัลร่วมศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กับ ชสอ.

(สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.)

โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216



ตัวสัญญาใช้เงิน เงินฝากประจำ



ระยะสั้น		ร้อยละต่อปี				
ฉบับละ	ระยะเวลา	เพื่อเรียก	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	12 เดือน
1	หมื่นบาทขึ้นไป	0.750	1.000	1.500	1.750	2.000
1	ล้านบาทขึ้นไป	0.750	1.000	1.625	1.875	2.125
5	ล้านบาทขึ้นไป	0.750	1.000	1.750	2.000	2.250
10	ล้านบาทขึ้นไป	0.750	1.000	1.875	2.125	2.375
20	ล้านบาทขึ้นไป	0.750	1.000	2.000	2.250	2.500

ระยะยาว		ร้อยละต่อปี			
ฉบับละ	ระยะเวลา	24 เดือน	36 เดือน	48 เดือน	60 เดือน
1	แสนบาทขึ้นไป	2.000	2.000	2.500	2.750
5	ล้านบาทขึ้นไป	2.250	2.250	2.750	3.000
10	ล้านบาทขึ้นไป	2.375	2.500	3.000	3.250
20	ล้านบาทขึ้นไป	2.500	2.750	3.400	3.650

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	
ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้น	3.25
ระยะปานกลาง	4.65
ระยะยาว	4.75

พิเศษ

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นอีก **0.25** ของอัตราระยะยาว ทุกวงเงินและทุกประเภท

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มีศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจธนาคารออมทรัพย์ และในสาขา

จดหมายข่าว
ฟสอ.
ปี 23 ฉบับ 258 ส่งออกมา 2552

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณ.ศ.บางกรวย

จัดทำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188